



ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติในการประเมินผลงาน เพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับ
ผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ
ตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ ลงมา

.....

ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้มีหนังสือ ที่ สธ ๐๒๐๑.๐๓๓/ว ๙๖๐ ลงวันที่
๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ แจกยกเลิกหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ และเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง นั้น

จังหวัดร้อยเอ็ด จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติในการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ
ตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ ลงมา จำนวน ๓ ราย ดังนี้

ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (ด้านบริการทางวิชาการ) ระดับชำนาญการ จำนวน ๑ ราย คือ
นางอรุณทัย พรหมไชยา ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่
๑๕๕๕๒๐ สถานีอนามัยบ้านอุ่มเหมา ตำบลอุ่มเหมา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
เพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (ด้านบริการทางวิชาการ) ระดับชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ ๑๕๕๕๒๐ สถานีอนามัยบ้านอุ่มเหมา ตำบลอุ่มเหมา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพนทอง
จังหวัดร้อยเอ็ด

ผลงานที่ส่งประเมิน เรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของวัยรุ่นในเขต
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอุ่มเหมา ตำบลอุ่มเหมา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
ข้อเสนอแนวคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางาน เรื่อง “แถบสีบอกภัยเบาหวาน” โปรแกรมเพื่อการดูแล
ตนเองของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ ๒ ในเขตโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอุ่มเหมา

ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล) ระดับชำนาญการ จำนวน ๒ ราย ดังนี้

๑. นางสาวจุฬารัตน์ บุญโพธิ์ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่
๑๕๕๕๑๔ สถานีอนามัยบ้านแก่น้อย (หมู่ที่ ๑๑) ตำบลน้ำคำ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสว่างภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
เพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล) ระดับชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่
๑๕๕๕๑๔ สถานีอนามัยบ้านแก่น้อย (หมู่ที่ ๑๑) ตำบลน้ำคำ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสว่างภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

ผลงานที่ส่งประเมิน เรื่อง การพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะไตเสื่อมจากเบาหวาน : กรณีศึกษา
พ.ศ. ๒๕๖๐

ข้อเสนอแนวคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางาน เรื่อง การพัฒนารูปแบบเครือข่ายการเรียนรู้เพื่อการ
จัดการลดโรคและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เหมาะสมของกลุ่มเสี่ยง และผู้ป่วยโรคเรื้อรัง กลุ่มเมตาบอลิก
เขตรับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองส่วย ตำบลโนนสง่า สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบุณฑล
จังหวัดร้อยเอ็ด

๒. นายจักรพงษ์ สุทธิโส ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ ๑๘๗๘๔๐ กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลปทุมรัตน์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล) ระดับชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ ๑๘๗๘๔๐ กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลปทุมรัตน์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด

ผลงานที่ส่งประเมิน เรื่อง การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการบาดเจ็บที่ศีรษะ (Head injury) :
กรณีศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙

ข้อเสนอแนวคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางาน เรื่อง แนวทางการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการบาดเจ็บที่ศีรษะ (Head injury)

หากท่านผู้ใดเห็นว่า ข้าราชการดังกล่าวเป็นผู้มีคุณสมบัติไม่เหมาะสมที่จะประเมินผลงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ ลงมา สามารถที่จะทำการทักท้วงต่อคณะกรรมการประเมินผลงานได้ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันประกาศ

ประกาศ ณ วันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐



(นายเฉลิมพล มั่งคั่ง)

ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด